



## SỰ KIỆN

**Ngày hội trải nghiệm  
“5 giác quan của tôi”  
(8/8)**

Con thỏa sức khám phá thế giới mới mẻ đầy vui thích qua 5 giác quan. Những hoạt động đa dạng trong ngày hội sẽ kích thích sự phát triển giác quan, giúp con nâng cao khả năng tiếp nhận, hiểu và tương tác tốt hơn với môi trường xung quanh.

**Tuần lễ công nghệ  
(19/8 - 23/8)**

Cơ hội để con khám phá thế giới công nghệ kỳ thú, đồng thời phát triển kỹ năng cần thiết cho các công dân nhí trong kỷ nguyên số.

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
Tháng 8 mùa thu đã chạm ngõ. Thêm một tháng mới MerryStar được hân hoan đón các con đến với các sự kiện và hoạt động đầy thú vị. Chương trình được các thầy cô thiết kế thật tỉ mỉ, nhằm giúp con phát triển toàn diện **THÂN - TÂM - TUỆ**, đồng thời tăng cường sự gắn kết chặt chẽ với Phụ huynh để dành tặng cho con những trải nghiệm học tập tốt nhất.



## CÁC KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

**Hát cùng nhau:** Âm nhạc là một trong những “chìa khóa” giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Hoạt động hát cùng nhau giúp con bồi đắp vốn từ, cải thiện khả năng phát âm, nâng cao kỹ năng lắng nghe và đặc biệt là nuôi dưỡng tình yêu với ngôn ngữ.

Qua bài hát song ngữ, giai điệu và các trò chơi âm nhạc, thầy cô sẽ giúp các con tiếp cận thế giới ngôn ngữ đầy hứng khởi và hấp dẫn. Trong tháng tới, thầy cô sẽ chia sẻ video các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt các con đã học trên lớp.

## KỸ NĂNG TỰ LẬP

**Ăn uống và vệ sinh:** Việc phát triển tính tự lập có vai trò rất quan trọng trong những tháng năm đầu đời của trẻ.

Tháng này, thầy cô sẽ tập cho các con kỹ năng tự xúc ăn và thực hành vệ sinh cá nhân. Con sẽ học cách tự rửa tay trước khi ăn, lau miệng và rửa tay sau khi ăn. Những kỹ năng này thúc đẩy tính tự chủ cho con, xây dựng những thói quen tốt, góp phần tạo nên một em bé tự tin, khỏe mạnh và biết tự chăm sóc bản thân.

## TƯ DUY SÁNG TẠO

**Kỹ năng giải quyết vấn đề:** Đây là năng lực nền tảng để phát triển tư duy phản biện và óc sáng tạo cho trẻ. Thầy cô sẽ hướng dẫn con nhiều hoạt động để kích thích tư duy, mời gọi sự sáng tạo. Thông qua việc khám phá nhiều giải pháp cho một thử thách, các con còn phát triển tính kiên định và tự tin hơn vào bản thân.

Quý Phụ huynh hãy đồng hành cùng MerryStar trong các sự kiện tháng này để xem con sử dụng các kiến thức được học trên lớp vào giải quyết vấn đề như thế nào nhé!



## CỘNG ĐỒNG

MerryStar tin rằng: sự phối hợp chặt chẽ giữa Phụ huynh và thầy cô là điều không thể thiếu để giúp con tiến bộ mỗi ngày. Sau đây là một số điều bố mẹ có thể làm cùng con ở nhà để củng cố thêm kiến thức đã học:

- **Thực hành kỹ năng tự lập:** Tập cho trẻ tự xúc ăn và vệ sinh cá nhân ở nhà (với thật nhiều lời động viên, khen ngợi) để giúp con nhanh chóng hình thành các thói quen tốt.
- **Ngày hội “5 giác quan của tôi”:** Phụ huynh có thể phối hợp cùng thầy cô trong việc đóng góp một món đồ có thể kích thích 1 trong 5 giác quan của con. Và, mong bố mẹ tham dự cùng con nhé!
- **Album KidsOnline:** Đây là kênh thầy cô gửi hình ảnh và video về con. Bố mẹ hãy xem và dùng hình ảnh này để khen ngợi, trò chuyện với con nhiều hơn, khuyến khích con chia sẻ về những điều học được ở trường.
- **Tuần lễ công nghệ:** Bố mẹ có thể liên hệ với thầy cô để phối hợp và tạo ra những trải nghiệm công nghệ thú vị, hấp dẫn cho con tại nhà.

## MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



**Tái chế & tái sử dụng:** Đây là một phần trong cam kết bảo vệ môi trường tại MerryStar, tập trung giảm thiểu chất thải và thúc đẩy tính bền vững. Tại Ngày hội “5 giác quan của tôi”, mong quý Phụ huynh chỉ mang theo & sử dụng các hộp đựng có thể tái sử dụng. Ngoài ra, Nhà trường sẽ thu thập các nguyên vật liệu để tạo nên các đồ dùng STEM, khẳng định tầm quan trọng của việc tái chế & tái sử dụng vật liệu.

## GIỮ LIÊN LẠC

- **Cập nhật các thông tin trên cổng thông tin dành cho Phụ huynh:** Truy cập các tài nguyên, thông báo và thông tin các lớp thông qua các kênh thông tin như KidsOnline, Facebook.
- **Gặp gỡ trực tiếp:** Các thầy cô và Ban Giám hiệu luôn sẵn sàng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của Phụ huynh cũng như cung cấp các thông tin cần thiết nhằm giúp Gia đình và Nhà trường đồng hành tốt hơn vì sự tiến bộ của các con.

Chào đón một tháng học tập và khám phá tuyệt vời!

Trân trọng,

MerryStar Kindergarten

